



BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, gồm:

(1) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (trên lĩnh vực văn hóa – xã hội).

(2) Dự thảo nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Cái Nước, huyện Đầm Dơi, huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau.

(3) Dự thảo nghị quyết về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trên cơ sở thảo luận tại Hội nghị thẩm tra, qua kết quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri..., Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. THẨM TRA BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 (TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI)

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên lĩnh vực văn hóa – xã hội

Ban Văn hóa – Xã hội cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Trong năm 2019, dưới sự điều hành quyết tâm, đổi mới, sáng tạo của UBND tỉnh, nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương, địa phương đã được triển khai thực hiện tốt. Từ đó lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Ban xin nêu một số vấn đề cần quan tâm, lưu ý cụ thể như sau:

- Về lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:

Ngành giáo dục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 -2019 và triển khai khá đồng bộ nhiệm vụ năm học 2019-2020. Công tác lập quy hoạch mạng

lưới gắn với tiếp tục thực hiện sắp xếp biên chế, trường, lớp được thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước ổn định về mạng lưới, quy mô, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh. Công tác duy tu, sửa chữa, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm; đến nay toàn tỉnh có 285/535 trường học đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 53,3%, vượt 1,42% so chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. Xã hội hóa giáo dục, hoạt động khuyến học và phong trào toàn dân học tập được tăng cường.

Bên cạnh kết quả đạt được, lĩnh vực giáo dục và đào tạo còn gặp một số khó khăn, bất cập. Cơ sở vật chất trường lớp một số nơi xuống cấp, thiếu phòng học ở bậc mầm non. Thu nhập của giáo viên mầm non mới vào nghề còn thấp, trong khi áp lực công việc khá cao. Các địa phương tổ chức tuyển viên chức ngành giáo dục chưa đảm bảo hết số lượng người làm việc được giao. Việc tổ chức bán trú cấp mầm non và tiểu học chưa đáp ứng kịp nhu cầu gửi con của phụ huynh học sinh; một số nơi có tổ chức bán trú nhưng điều kiện chưa đảm bảo theo quy định. Tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài quy định còn diễn ra. Công tác xã hội hóa, thu hút tư nhân tham gia vào hoạt động giáo dục chưa nhiều. Công tác phân luồng học sinh còn nhiều bất cập; tình trạng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và không định hướng được nghề nghiệp phải bỏ học giữa chừng tham gia lao động phổ thông có chiều hướng tăng. Công tác tuyển sinh một số trường đào tạo trên địa bàn tỉnh còn khó khăn và cơ sở vật chất chưa đảm bảo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Về lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Các chương trình quốc gia về y tế được triển khai tích cực, đạt vượt kế hoạch đề ra. Các bệnh truyền nhiễm vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không để bùng phát thành ổ dịch lớn trên địa bàn. Một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu KCB của người dân. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được trú trọng. Đội ngũ y bác sĩ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn sâu. tỷ lệ bác sĩ, được sĩ/vạn dân đến cuối năm 2019 đạt 13 bác sĩ. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 90%, vượt 1% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh còn để xảy ra một số sự cố, sơ suất trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã tác động, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào uy tín, chất lượng của các cơ sở khám chữa bệnh. Một số chế độ, chính sách cho đội ngũ y, bác sĩ nhất là người có chuyên môn cao tại các cơ sở y tế công lập còn bất cập, chưa tương xứng. Tình trạng Bác sĩ bệnh viện công chuyển sang các bệnh viện, phòng khám tư còn diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại; hoạt động của Trạm y tế cấp xã chưa có giải pháp mang tính đột phá để cải thiện về chất lượng và thu hút người dân đến KCB, gây quá tải, áp lực cho tuyến trên; mô hình bác sĩ gia đình triển khai còn chậm. Một bộ phận người dân chưa thật sự có ý thức cao trong phòng ngừa bệnh, bảo vệ môi trường. Tình hình dịch bệnh từng lúc diễn biến phức tạp, bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng cao so cùng kỳ; tình hình bệnh dại trên chó, mèo tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe cho người dân, trong khi đó ý thức người dân, biện pháp quản lý, ngăn ngừa của chính quyền, ngành chức năng từng lúc chưa tốt. Một số đơn vị, ngành chức năng, địa phương chưa

phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đây cũng là một trong những vấn đề bức xúc được nhiều cư tri đặc biệt quan tâm.

- Về lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông:

Hoạt động văn hóa, thể thao khá sôi nổi, đạt kết quả tích cực. Các điểm du lịch tiếp tục được đầu tư, xây dựng quy mô lớn; sản phẩm mang tính đặc trưng và dịch vụ du lịch được củng cố, nâng lên; việc quảng bá, tạo điểm nhấn được tăng cường đã thu hút khách du lịch đến Cà Mau càng nhiều; du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ngày càng phát triển¹. Đặc biệt, Tuần Văn hóa - Du lịch Cà Mau sắp diễn ra, kết hợp tổ chức khánh thành Tượng Mẹ; Đền thờ Lạc Long Quân; Công trình Cột cờ Mũi Cà Mau (do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội tặng) là điểm nhấn hoạt động văn hóa, du lịch trong năm và sẽ giới thiệu đến các địa phương trong cả nước, bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của Cà Mau trong tiến trình đổi mới, hội nhập; qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo cho Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong những năm tiếp theo. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục duy trì khá tốt; các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Hoạt động thông tin, truyền thông có nhiều được hiện khá tốt; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp; tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở địa phương; góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo đồng thuận cao trong phần lớn các tầng lớp nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh. Công tác quản lý, thanh tra các hoạt động công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, báo chí được chú trọng; ngành chức năng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Tuy nhiên, một số thiết chế văn hoá cơ sở từng lúc, từng nơi chưa được khai thác, sử dụng có hiệu quả; hoạt động ca, hát quá giờ quy định làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt Nhân dân, nhất là tại các khu vực đông dân cư còn diễn ra ở nhiều nơi, thiếu biện pháp xử lý hiệu quả. Công tác xã hội hoá, thu hút các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư phát triển du lịch chưa nhiều. Một số sản phẩm du lịch chưa có tính đặc trưng nên khó cạnh tranh so với các tỉnh trong khu vực; công tác liên kết vùng về du lịch chưa phát huy hiệu quả; cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ cho hoạt động phát triển du lịch chuyển biến chưa nhiều. Hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái phát triển khá, nhưng chưa thật sự tạo được nét riêng, điểm nhấn để thu hút du khách. Tiến độ đầu tư, sửa chữa, phục dựng, lập hồ sơ quản lý, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của một số di tích còn chậm; chưa có giải pháp hiệu quả để huy động cộng đồng tham gia việc bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa trên địa bàn.

¹ Trong năm 2019, ước đạt hơn 1 triệu 673 ngàn lượt khách du lịch, tăng 16,2% so cùng kỳ; doanh thu ước đạt 2.495 tỷ đồng, tăng 13,4% so cùng kỳ

Công tác thông tin – truyền thông từng thời điểm hiệu quả chưa cao; việc kiểm soát, định hướng dư luận, ngăn chặn tin không đúng sự thật trên các trang mạng xã hội từng lúc thiếu tính kịp thời, còn nhiều khó khăn, bất cập; hệ thống trạm, loa truyền thanh có nơi xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền tại địa phương. Hạ tầng công nghệ thông tin mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng mức độ ứng dụng, phát huy công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước còn mặt hạn chế; người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến còn thấp.

- Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội:

Huy động các nguồn lực xã hội vào các hoạt động chăm lo chính sách cho người có công, an sinh xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đúng quy định, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,32%², tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2%. Tỷ lệ giải quyết việc làm vượt 0,5% chỉ tiêu đề ra trong năm 2019. Công tác trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được sự quan tâm nhiều hơn của các cấp, các ngành và từng bước chuyển biến được nhận thức, hành vi, trách nhiệm của cộng đồng. Thực hiện các chỉ tiêu về BHXH bắt buộc, tự nguyện đạt vượt chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND đề ra.

Tuy nhiên, số lượng người đi làm việc còn thấp so kế hoạch của Nghị quyết HĐND đề ra; ước đến hết năm 2019 được 250 lao động, đạt 62,5% kế hoạch (400 lao động). Cơ sở vật chất của một số cơ sở bảo trợ xã hội xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu nhưng chậm được xem xét ưu tiên đầu tư khắc phục. Các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cá độ, số đề, cho vay nặng lãi... diễn biến phức tạp, biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả chưa cao. Tình trạng nợ BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, nhiều doanh nghiệp chậm đăng ký BHXH, BHYT đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động ở một số doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là các doanh nghiệp tư nhân nên tai nạn lao động vẫn còn xảy ra.

Tình hình trẻ em bị xâm hại³, bạo lực, tai nạn thương tích còn diễn biến phức tạp và theo dự báo của các ngành chức năng có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới, trong khi đó trách nhiệm chính quyền, các ngành chức năng, ý thức phòng ngừa, bảo vệ trẻ em chưa cao. Điều kiện vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu, nhất là ở vùng nông thôn. Tình trạng ly hôn gia tăng ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng, giáo dục, hình thành, hoàn thiện nhân cách con cái. Tình hình trẻ em đường phố, trẻ em hư hỏng, trẻ em tham gia tệ nạn xã hội, liên quan tội phạm hình sự, tội phạm vị thành niên theo dự báo có chiều hướng gia tăng, tâm lý bất an, bức xúc trong cộng đồng xã hội.

- Lĩnh vực Tôn giáo: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chính sách tôn giáo; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, đoàn kết tôn giáo, dân tộc. Chú trọng, phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp, động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “Tốt đời - Đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương, chính

² Không bao gồm hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội.

³ Theo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019: trên địa bàn tỉnh có 35 trẻ em bị xâm hại.

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp tích cực, hiệu quả trong hoạt động từ thiện, tương trợ, giúp đỡ cộng đồng.

Tuy nhiên, từng nơi công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, nhất là trong định hướng hoạt động và xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với báo cáo. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của UBND tỉnh đề ra trong năm 2020 là khá toàn diện, phù hợp yêu cầu thực tế, có tính khả thi cao. Tuy nhiên, Ban kiến nghị UBND tỉnh quan tâm một số vấn đề như sau:

1. Ưu tiên quan tâm đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị phục vụ giảng dạy phù hợp và đáp ứng với quy mô bậc học, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non mới vào nghề có thu nhập thấp. Tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục, các địa phương rà soát, sắp xếp ổn định giáo viên; tổ chức tuyển viên chức ngành giáo dục theo số lượng người làm việc được giao. Rà soát tình trạng học sinh bỏ học gắn với tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt việc phân luồng học sinh. Có giải pháp giúp các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh tháo gỡ khó khăn về công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất nhằm hướng tới đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và các tỉnh trong khu vực.

2. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn nâng cao ý thức người dân trong phòng ngừa bệnh, bảo vệ môi trường; chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại ở chó, mèo. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế tự chủ về tài chính ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập; nghiên cứu ban hành chính sách đặc thù nhằm giữ chân các bác sỹ giỏi, có tay nghề công tác ở các bệnh viện công lập. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở y tế công lập; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất từng bước giảm quá tải ở các bệnh viện lớn; tiếp tục đầu tư một số trang thiết bị hiện đại cho một số bệnh viện tuyến huyện mới được nâng hạng (hạng II). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu, tham gia BHXH, BHYT đạt, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng, nhân rộng các mô hình thực phẩm sạch trên địa bàn.

3. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chính sách an sinh xã hội để có giải pháp phát huy, điều chỉnh kịp thời, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân, nhất là Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan tâm rà soát trẻ em có nguy cơ bị xâm phạm, tai nạn thương tích để chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa của gia đình, cộng đồng; kịp thời hỗ trợ những trẻ em bị xâm hại và xử lý nghiêm minh các trường hợp, đối tượng xâm hại trẻ em. Thực hiện hiệu quả hơn nữa chính sách bảo trợ xã hội, trong đó thời kỳ ổn định ngân sách

giai đoạn mới cần nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội cao hơn mức hiện nay.

4. Tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tham mưu nghiên cứu sự cần thiết xây dựng các đề án: phát triển sản phẩm du lịch; xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực du lịch, cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét ban hành trong kỳ họp gần nhất. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch, đảm bảo đúng quy hoạch được phê duyệt và đúng tiến độ đề ra. Kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm làm phá vỡ quy hoạch chung và ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, nhất là đối với các khu du lịch sinh thái. Huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; tăng cường xã hội hóa hoạt động du lịch. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, trong đó chú trọng giải pháp huy động cộng đồng tham gia vào công tác này. Quan tâm công tác định hướng, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong việc tiếp nhận các thông tin từ mạng xã hội. Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hệ thống Đài, trạm truyền thanh trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trong đồng bào có đạo; chủ động ngăn ngừa, phòng chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá, gây mất trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ban Văn hóa – Xã hội đã có báo cáo kết quả thẩm tra từng dự thảo nghị quyết gửi đến đại biểu HĐND tỉnh⁴. Ban nhận thấy các dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo nhu cầu trong thực tế và của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các nghị quyết; một số vấn đề chưa thật sự phù hợp đã được Ban thảo luận, góp ý, đề nghị cơ quan trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tại kỳ họp này, Ban báo cáo một số nội dung cần lưu ý đối với từng dự thảo Nghị quyết như sau:

1. Về dự thảo Nghị quyết giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tại Kỳ họp thứ Tám (bất thường), HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND, ngày 02/4/2019 của HĐND tỉnh “Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT⁵ (Thông tư 37) của Bộ trưởng Bộ Y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019. Tuy nhiên, đến ngày 05/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BYT (Thông tư 14) sửa

⁴ Các Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội: Báo cáo thẩm tra số/BC-HĐND, ngày/11/2019; Báo cáo thẩm tra số/BC-HĐND, ngày/11/2019.

⁵ Ngày 30/11/2018, về quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2019, theo đó HĐND tỉnh phải ban hành Nghị quyết mới để thay thế Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết này thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất.

Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá cụ thể đối với một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế gồm: mức giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; mức giá dịch vụ ngày giường điều trị; mức giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm bằng với mức tối đa của khung giá quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT và tương đương với mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đang áp dụng hiện hành⁶. So với mức giá đang thực hiện theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ (từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng). Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe tăng bình quân 6.770 đồng, tương đương 6,38%; trong đó tăng cao nhất là 10,34%, tương đương tăng 15.000 đồng và có 01 dịch vụ không tăng giá; Giá dịch vụ ngày giường điều trị tăng bình quân 8.574 đồng, tương đương 4,47%, trong đó mức tăng cao nhất là 5,7%, tương đương tăng 8.700 đồng; tăng thấp nhất là 3,4%, tương đương 11.000 đồng; Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm tăng bình quân 21.050 đồng, tương đương tăng 1,1%, trong đó, mức tăng cao nhất là 14,9%, tương đương 512.000 đồng và có 23 dịch vụ không tăng giá.

Ban nhận thấy việc áp dụng mức bằng với mức tối đa của khung giá quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Mức giá này đã cơ bản được Bộ Y tế tính đúng, tính đủ các chi phí trực tiếp, chi phí phụ cấp đặc thù, chi phí tiền lương... nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện tự chủ về tài chính, giảm cấp từ ngân sách Nhà nước để tăng chi đầu tư phát triển. Hiện nay, tỷ lệ người dân chưa tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 10%, vì vậy việc áp dụng mức trần không tác động nhiều đến đối tượng áp dụng. Hơn nữa, việc xây dựng khung giá dịch vụ lần này nhằm hướng tới mục tiêu khuyến khích người dân tham gia BHYT trong thời gian tới, thực hiện hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Ban nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

2. Về dự thảo Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Cái Nước, huyện Đầm Dơi, huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau

Đối với dự thảo nghị quyết này đã được Ban Văn hoá – Xã hội thẩm tra tại Kỳ họp thứ Mười (bất thường) vào tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, qua thảo luận tại Tổ, còn nhiều ý kiến khác nhau về hiện trạng, quy mô các tuyến đường, nên UBND tỉnh đã xin không thông qua tại Kỳ họp thứ Mười, để tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp cuối năm 2019).

⁶ Thông tư số 13/2019/TT-BYT, ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại Hội nghị thẩm tra, Ban Văn hoá – Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan trình, rà soát thống nhất số liệu về chiều dài, chiều rộng của các tuyến đường theo thực tế hiện nay (không lấy số liệu theo quy hoạch), để các số liệu thống nhất giữa tờ trình, dự thảo nghị quyết và thuyết minh. Ý kiến đóng góp của Ban đã được cơ quan trình tiếp thu, điều chỉnh.

Ban nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội kính trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Khách mời Kỳ họp thứ 11;
- LĐVP HĐND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp, HCTCQT;
- BBT Trang TTĐT;
- Lưu: VT, TM.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Ngô Ngọc Khuê